



ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินบทความทางวิชาการและบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตรวจประเมินบทความทาง
วิชาการและวิจัย ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ดังนี้

๑. ในประกาศนี้

“ผู้ประเมินอิสระ” (Peer Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดย
ทำหน้าที่อ่านและประเมินบทความ ซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

“บทความทางวิชาการหรือบทความปริทัศน์” (Review Article) หมายถึง ข้อความหรืองานเขียนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา หรือข้อเขียนที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เรียบเรียงนำเสนอในรูปของบทความ

“บทความวิจัย” (Research Article) หมายถึง ข้อเขียนที่ประมวลมาจากผลงานวิจัยของผู้เขียนซึ่ง
สรุปแบบวิธีการเขียนไว้อย่างชัดเจน เน้นอนเกี่ยวกับการศึกษาเอกสาร การสำรวจ การประดิษฐ์ การทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งกิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

“การตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” หมายถึง การตรวจแก้ไขให้ชื่อเรื่อง บทความย่อภาษาอังกฤษ
และเอกสารอ้างอิงของบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยให้มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และ
เชิงวิชาการ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่จะทำให้งานวิจัยนั้นมีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการมาก
ขึ้น


“ค่าตอบแทน” หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินอิสระ ที่ทำหน้าที่อ่านและประเมินบทความทาง
วิชาการ บทความวิจัยและบทความอื่นๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งอาจจ่ายให้ครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง ตามที่กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนมได้กำหนดไว้

๒. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมิน

ประเภทบทความ	ค่าตอบแทน
บทความวิชาการ	๘๐๐ บาท
บทความวิจัย	๘๐๐ บาท
การตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ	๕๐๐ บาท
การตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ	๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พพพ 

(ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม